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I Đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 
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Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu dược liệu: đề nghị làm rõ 

việc không đạt chỉ tiêu cây sâm dây, đặc biệt là làm rõ 

việc triển khai các dự án hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi 

giá trị. Qua kiểm tra còn thấy rất nhiều khó khăn, vướng 

mắc…, do đó UBND huyện cần xem xét, để tháo gỡ. 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải 

trình như sau:  

Năm 2024, nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện trồng mới 

cây sâm dây được 127,58 ha/150 ha đạt 85,05% so với kế 

hoạch, do một số nguyên nhân sau: 

- Thời tiết nắng nóng kéo dài hoặc mưa liên tục trong năm 

2024 đã ảnh hưởng đến việc xuống giống. 

- Một số dự án HTPTSX các xã triển khai thực hiện nhưng 

khi cấp giống cho người dân thì gặp thời tiết không thuận lợi 

nên ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống.  

- Mặc dù xã đã tuyên truyền, vận động để người dân tham 

gia các dự án HTPTSX  hỗ trợ cây sâm dây tuy nhiên người 

dân ở một số xã không nhiệt tình tham gia.  

- Một số hộ dân chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, 

chưa chủ động trong việc tự phát triển kinh tế gia đình mặc 

dù có điều kiện về đất đai để trồng cây sâm dây. 
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Đại biểu có ý kiến: Dự án HTPTSX liên kết theo chuỗi 

giá trị thuộc các CTMTQG: qua các năm triển khai thực 

hiện gặp nhiều khó khăn, đề nghị UBND huyện cần đánh 

giá cụ thể kết quả thực hiện các dự án này, từ đó đề ra 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

* Tổng số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị được UBND huyện phê duyệt năm 2023: 13 dự án, tổng 

kinh phí được duyệt 53.264.750.400 đồng, trong đó: 
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giải pháp cụ thể để trong thời gian tới thực hiện tốt, hiệu 

quả; trong đó dự án nào làm tốt, thì tiếp tục nhân rộng ra. 

- Cấp huyện: 01 dự án do phòng NN&PTNT huyện làm chủ 

đầu tư với kinh phí 2.585.100.000 đồng (NSNN 

1.661.800.000 đồng, đối ứng HTX 723.700.000 đồng, dân 

đối ứng 199.600.000 đồng). 

- Cấp xã: 12 dự án (mỗi xã 01 dự án, riêng xã Ngọk Lây 02 

dự án). Kinh phí thực hiện 50.679.650.400 đồng (NSNN 

19.748.318.400 đồng, đối ứng HTX 5.445.120.000 đồng, dân 

đối ứng 25.486.212.000 đồng). 

* Tổng số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị được UBND huyện phê duyệt năm 2024: 01 dự án, tổng 

kinh phí được duyệt 2.122.900.000 đồng do Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện làm chủ đầu tư: 

Sau khi dự án được phê duyệt các chủ đầu tư, Ủy ban nhân 

dân các xã và các chủ trì liên kết đã chủ động triển khai thực 

hiện các nội dung của dự án, thực hiện hỗ trợ giống, vật tư, 

tập huấn kỹ thuật, theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực 

hiện dự án. Hiện nay các dự án đang triển khai thực hiện nên 

chưa đánh giá được kết quả thực hiện cũng như hiệu quả của 

dự án do đó nội dung này UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo 

các chủ đầu tư, UBND các xã đánh giá hiệu quả dự án sẽ 

được thực hiện khi kết thúc dự án. Do đây cũng là nội dung 

mới nên trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn như:  

- Việc triển khai dự án còn nhiều lúng túng do văn bản 

hướng dẫn thực hiện ban hành chậm hơn so với dự án triển 

khai, cán bộ chuyên môn chưa nắm rõ quy trình thủ tục thực 

hiện. 

- Công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia, việc 
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khảo sát, lấy ý kiến tổng hợp nhu cầu của người dân cần 

nhiều thời gian và sự phối hợp của UBND xã nên ảnh hưởng 

đến tiến độ thực hiện dự án. 

- Năng lực của một số đơn vị đăng ký chủ trì liên kết dự án 

chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực 

hiện dự án. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các đơn vị chủ đầu tư, 

UBND các xã cần tuyên truyền để người dân biết, hiểu, tự 

nguyện tham gia; lựa chọn đơn vị đủ năng lực để làm chủ trì 

liên kết; phân công cán bộ có tâm huyết, nhiệt tình để phối 

hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 
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Đại biểu có ý kiến: Sâm Ngọc Linh: là sản phẩm chủ 

lực, có giá trị kinh tế rất cao. Hiện nay mới có 04 xã có 

chỉ dẫn địa lý, còn lại các xã chưa có, đề nghị UBND 

huyện tiếp tục kiến nghị với cấp trên để đăng ký chỉ dẫn 

địa lý đối với các xã còn lại, nhằm đảm bảo quản lý, bảo 

vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh, nhất là trong bối cảnh 

hiện nay hàng giả, hàng kém chất lượng rất nhiều 

 Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải 

trình như sau: Trên địa bàn huyện có 6/11 xã đã được cấp 

chỉ dẫn địa lý gồm: Măng Ri; Tê Xăng, Ngọk Lây, Ngọk 

Yêu, Văn Xuôi, Đăk Na. Tại Quyết định số 732/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

Phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện 

trong năm 2025 (bổ sung). UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đi kiểm tra 

các vùng trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện ngoài các 

xã đã nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý trước đây tỉnh đã cấp để 

mở rộng chỉ dẫn địa lý cây Sâm Ngọc Linh, đến thời điểm 

hiện nay Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh đã trình lên UBND tỉnh để mở 
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rộng vùng chỉ dẫn địa lý cho các xã Tu Mơ Rông, Đăk Hà, 

Đăk Sao, Đăk Rơ Ông đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Như vậy, theo 

lộ trình thì đến năm 2025, trên địa bàn huyện có 10/11 xã 

được cấp chỉ dẫn địa lý cho cây Sâm Ngọc Linh (trừ xã Đăk 

Tờ Kan). 
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Đại biểu có ý kiến: Các chỉ tiêu: trồng rừng, Đăng Sâm; 

Dược liệu lâu năm khác giao cho UBND xã Tu Mơ Rông 

cao, không phù hợp với tình hình chung của xã. Đề nghị 

UBND huyện, rà soát, giao lại các chỉ tiêu trên. 

Trang 3: Chỉ tiêu sản xuất lúa (97,11%, ngô 95,20% so 

với kế hoạch) chưa đạt. Đề nghị có giải pháp đảm bảo 

KH đề ra trong năm 2025. 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Đối với cây đảng sâm, kết quả thực hiện năm 2024 của xã 

Tu Mơ Rông là 6,28 ha, do vậy năm 2025 UBND huyện giao 

cho UBND xã Tu Mơ Rông trồng mới 5 ha cây sâm dây là 

phù hợp. Đối với cây dược liệu lâu năm, năm 2025 UBND 

huyện không giao chỉ tiêu trồng mới cho 11/11 xã, chỉ duy 

trì, chăm sóc cho các diện tích các năm trước thực hiện. 

 Năm 2025, UBND tỉnh giao huyện thực hiện 200 ha diện 

tích trồng mới rừng tập trung. UBND huyện đã chỉ đạo Cơ 

quan chuyên môn phối hợp với  UBND các xã rà soát quỹ 

đất hiện có đủ điều kiện để làm cơ sở giao chỉ tiêu trồng 

rừng năm 2025. Sau khi rà soát, căn cứ quỹ đất hiện có của 

xã Tu Mơ  Rông vẫn còn nhiều nên đã giao xã thực hiện 20 

ha trồng rừng tập trung năm 2025 là phù hợp với tình hình 

thực tế. 

Năm 2025, UBND tỉnh giao chỉ tiêu sản xuất lúa (lúa Đông 

xuân 273 ha, lúa nước vụ mùa 1.250 ha, lúa rẫy 120 ha), do 

vậy Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn phối hợp với UBND các xã rà soát để có các giải pháp 
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như khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng để đảm 

bảo nước tưới đối với các diện tích thiếu nước để trồng vụ 

Đông Xuân nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra. Đối với cây lúa 

Ngô triển khai các giải pháp như trồng tại các đất nà ven 

sông suối, các diện tích đất trồng lúa 1 vụ do thiếu nước, các 

khu vực đất rẫy, trồng xen với mộ số cây trồng lâu năm chưa 

khép tán… và sử dụng các giống theo khuyến cáo của ngành 

nông nghiệp như giống ngô nếp địa phương, Nếp nù, VN2, 

VN6, MX4 để sử dụng ăn tươi hoặc các giống ngô lai có thời 

gian sinh trưởng từ 90-100 ngày, chịu hạn như LVN10, 

CP888, CP999, CP989, DK171,.… 
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Đại biểu ý kiến: Trang 15: phần đánh giá chất lượng 

giáo dục toàn diện: Cấp tiểu học (lớp 1,2,3,4) về số liệu 

kết quả hoàn thành xuất sắc và kết quả chưa hoàn thành 

bằng số liệu của lớp 5; tổng số học sinh không trùng với 

nhau 2799 và 2797, đề nghị UBND huyện kiểm tra, 

chỉnh sửa. 

Uỷ ban nhân dân huyện tiếp thu, rõ như sau: Trong quá 

trình tổng hợp, có lỗi về soạn thảo, UBND huyện điều chỉnh 

lại như sau: Cấp tiểu học: Đối với các lớp 1, 2, 3, 4: Kết quả  

học tập: Hoàn thành xuất sắc 324/2799 HS đạt 11.57%; 

Hoàn thành tốt 422/2799 HS đạt 15.07%; Hoàn thành 

1983/2799 HS đạt 70.8%; Chưa hoàn thành 70/2799 HS 

chiếm 2,5%; Lớp 5: Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu 

học là 684/688 HS, đạt tỷ lệ 99,4% (trong đó học sinh dân 

tộc thiểu số 667 HS, đạt tỷ lệ 99,4%).                                                                                                                                                                  
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Trang 16: thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

chỉ tiêu giao 770, trong đó: Đào tạo nghề Nông nghiệp: 

358; Đào tạo nghề phi nông nghiệp là 385; thiếu 27 chỉ 

tiêu. Đề nghị UBND huyện xem, chỉnh sửa. 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ 

đạo: cơ quan chuyên môn chỉnh sửa, biên tập lại. 

7 
Đại biểu có ý kiến: Trang 22 (QPAN): Năm 2024 xã 

không diễn tập (bỏ); 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ 

đạo: cơ quan chuyên môn (Phòng Tài chính – Kế hoạch) 

biên soạn lại. 
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Đại biểu có ý kiến: Trang 23: Tồn tại, hạn chế, khuyết 

điểm: chưa chỉ ra cụ thể đơn vị, UBND xã chưa thực hiện 

được, còn hạn chế, khuyết điểm; tổng hợp theo từng nội 

dung, lĩnh vực,… 

 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

- Một số xã chưa chủ động tốt về triển khai chỉ tiêu kinh tế 

xã hội năm 2024 dẫn đến diện tích sản xuất lúa vụ Đông-

Xuân chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra cụ thể: là do nhân 

dân xã Măng Ri năm 2024 không xuống giống vụ Đông 

xuân (kế hoạch năm 2024 giao UBND xã Măng Ri là 20 ha) 

dẫn đến lúa vụ Đông xuân năm 2024 không đạt kế hoạch của 

UBND huyện đề ra. 

- Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển và thành lập mới hợp 

tác xã được quan tâm chỉ đạo nhưng còn gặp nhiều khó 

khăn:  

Số lượng các nhà đầu tư, các Doanh nghiệp quan tâm đến 

tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện 

tuy nhiên, do nhiều khó khăn nên các doanh nghiệp không 

đầu tư tiếp tục triển khai do yếu tố về địa hình nhiều đồi núi, 

độ dốc lớn, bị chia cắt, địa bàn xa xôi, làm phát sinh chi phí 

vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, đặc biệt các tuyến đường giao thông kết nối 

liên vùng sản xuất hàng hóa tại trung tâm các xã, thôn chưa 

đáp ứng yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, nguồn lao động còn 

nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động phổ thông cao, thiếu lao động 

có chuyên môn, … 

- Thành lập mới hợp tác xã được quan tâm chỉ đạo nhưng 
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còn gặp nhiều khó khăn; Ứng dụng khoa học công nghệ vào 

sản xuất còn chậm: 

Bên cạnh các kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể, hợp 

tác xã vẫn còn hạn chế, bất cập như mức tăng năng suất lao 

động trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn thấp và 

chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện. Phần lớn 

Hợp tác xã có quy mô nhỏ, phát triển sản xuất không đồng 

đều, công nghệ lạc hậu, năng lực tài chính và quản trị còn 

yếu, huy động nguồn lực và áp dụng công nghệ cao còn hạn 

chế, tổ hợp tác hoạt động chưa bền vững, khả năng huy động 

vốn, năng lực quản lý còn hạn chế, . Số lượng hợp tác xã tuy 

tăng, nhưng số lượng thành viên có xu hướng giảm. 

- Tình trạng phát, đốt rẫy, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra, 

nhất là vùng đất nông nghiệp xen trong rừng hoặc ven rừng: 

Cụ thể: Tại UBND xã Đăk Sao tổ chức tuần tra đã phát hiện 

tại lô 6 khoảnh 8, tiểu khu 210, loại rừng tự nhiên, chức năng 

sản xuất, lâm phần do 02 hộ gia đình A Val, A Hlân trực tiếp 

quản lý thuộc địa giới hành chính xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ 

Rông có 01 đám rừng bị chặt phá trái pháp luật với diện tích 

14.700 m2 (Mười bốn ngàn bảy trăm mét vuông).  

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng 

ban; Uỷ ban nhân dân các xã tiếp tục thực hiện tốt hơn trông 

công tác phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025. 

9 
Đại biểu có ý kiến: Trên địa bàn huyện còn nhiều trường 

hợp chưa biết đọc, viết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: UBND huyện 

xin tiếp thu và chỉ đạo Phòng GD&ĐT trong thời gian tới 
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tăng cường mở lớp xóa mù chữ trên địa bàn các xã. tham mưu UBND huyện triển khai mở các lớp lớp xóa mù 

chữ năm 2025 trên địa bàn 11 xã. Đề nghị UBND các xã chỉ 

đạo các Trung tâm học tập cộng đồng rà soát số lượng người 

mù chữ trên địa bàn xã. Xây dựng Kế hoạch mở lớp xóa mù 

chữ trên địa bàn xã; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thôn 

trưởng vận động người dân mù chữ độ tuổi 15-60 tham gia 

học các lớp xóa mù chữ. 

10 

Đại biểu ý kiến: 

- Chế độ đối tượng bảo trợ xã hội giải quyết còn chậm, 

chưa kịp thời: Đối tượng mới phát sinh; trẻ hết tuổi 

hưởng,…Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có 

liên quan tăng cường rà soát, cập nhật đối tượng, giải 

quyết kịp thời;  Kế hoạch 2025: Chưa có chỉ tiêu giảm 

nghèo (tại phụ biểu; Tờ trình, Nghị Quyết). Đề nghị 

UBND huyện bổ sung; Chỉ tiêu giảm nghèo (giảm nghèo 

10 %): Chỉ tiêu 3 xã, 43 thôn đạt NTM xem lại, chưa phù 

hợp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đánh giá lại chỉ tiêu 

giảm nghèo để phù hợp với chỉ tiêu đạt tiêu chí nông 

thôn mới đối với các xã, thôn dự kiến về đích NTM. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình, làm 

rõ như sau: 

- Cơ quan chuyên môn (Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội huyện) trên cơ sở văn bản đề xuất của UBND các xã 

sẽ triển khai thực các chế độ chính sách bảo trợ xã hội theo 

quy định. Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn tình trạng 

UBND các xã chậm rà soát, điều chỉnh tăng, giảm đối tượng 

để đề xuất chi  trả, do đó dẫn đến vẫn xảy ra tình trạng chưa 

kịp thời.  UBND huyện xin tiếp thu, trong thời gian tới sẽ chỉ 

đạo các đơn vị, UBND các xã thường xuyên rà soát, chi trả 

đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Đối với các nội dung 

khác, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của đại biểu. 

II Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 

1 

Đại biểu có ý kiến: UBND tỉnh có giao chỉ tiêu về chăn 

nuôi (tổng đàn gia súc: chỉ giao Trâu, bò, heo), đề nghị 

UBND huyện cũng chỉ giao 03 loại gia súc này theo tỉnh 

giao huyện. 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải 

trình như sau: Hàng năm việc thống kế gia cầm để thực 

hiện công tác tổng hợp phục vụ cho số liệu của Niên giám 

thống kê hàng năm (có thống kê đàn gia cầm gồm vịt, gà, 

ngan, ngỗng); Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 
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 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

rà soát thống kê tất cả đàn vật nuôi từ gia súc đến gia cầm. 

Ngoài ra trong việc thống kế tính toán thu nhập của người 

dân từ chăn nuôi bao gồm cả gia cầm do đó để thuận lợi 

trong việc tổng hợp,, báo cáo thì UBND huyện vẫn giao chỉ 

tiêu đàn gia cầm.  

2 

Đại biểu có ý kiến:  Chỉ tiêu mô hình chanh dây: qua các 

năm, giao chỉ tiêu nhưng chưa triển khai thực hiện được 

(giao 30 ha). Đề nghị UBND có giải pháp nào, nguồn lực 

nào, để thực hiện chỉ tiêu này. 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và 

giải trình như sau: Năm 2024, trên cơ sở giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024 theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 

12/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, UBND huyện đã chỉ 

đạo phòng NN&PTNT huyện phối hợp với các xã có khả 

năng phát triển được cây Chanh dây (xã Đăk Tơ Kan, Đăk 

Rơ Ông) để tuyên truyền chủ trương cho người dân và liên 

hệ với Công ty Sao Mai Kon Tum để liên kết trồng chanh 

dây tuy nhiên người dân chưa nắm vững kỹ thuật trồng và 

chăm sóc, chi phí đầu tư cho cây chanh dây cao (khoảng 

150-170 triệu/ha), địa hình trên địa bàn huyện không thuận 

lợi cho việc phát triển cây Chanh dây nên năm 2024 không 

triển khai thực hiện được chỉ tiêu này. Trên cơ sở kết quả 

thực hiện năm 2024, UBND huyện đã báo cáo về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh về khó 

khăn trong việc phát triển cây Chanh dây do vậy năm 2025, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh không giao chỉ tiêu trồng Chanh dây 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

3 Đại biểu có ý kiến:  Một số mô hình: mô hình cần chọn 

thời điểm phù hợp, triển khai ở các thôn điểm NTM, nằm 

 Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến giả trình như sau: 

Trong các năm qua, việc triển khai thực hiện các mô hình 
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trong chỉ tiêu tỉnh giao (ví dụ tỉnh giao chỉ tiêu nào xem 

xét thực hiện loại mô hình đó để đạt chỉ tiêu tỉnh giao). 

Khi triển khai cần chú ý đến tính định hướng, quy hoạch, 

kế hoạch và đặc biệt là tính hiệu quả. 

trên địa bàn huyện nội dung thực hiện phù hợp,bám sát định 

hướng của tỉnh, huyện. Trong thời gian tới, UBND huyện 

tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị (Trung Tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, UBND các xã) khi triển khai các mô hình, dự 

án phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch theo chủ 

trương định hướng của UBND tỉnh, trong đó quan tâm triển 

khai trên địa bàn các thôn điểm Nông thôn mới, nhằm góp 

phần phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo quy định. 

III Các ý kiến khác  

1 

Đại biểu có ý kiến: Theo mục tiêu của Nghị quyết tại 

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XVII: trong năm 

2025 thành 04 thao trường huấn luyện cấp xã (trong đó 

có xã Tu Mơ Rông).  Để hoàn thành chỉ tiêu này, việc 

quy hoạch vị trí đất thao trường đã được xã đưa vào Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2025. Tuy nhiên, vị trí đất quy 

hoạch có ảnh hưởng đến hoa màu trên đất của người dân 

(cây cà phê, Xã cùng với người dân kiểm điếm thiệt hại 

ước tính khoảng 60 triệu đồng). Đề nghị UBND huyện 

bố trí kinh phí hỗ trợ cây cối hoa màu cho người dân. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: UBND huyện 

xin tiếp thu ý kiến của đại biểu, UBND huyện sẽ sớm chỉ 

đạo UBND xã Tu Mơ Rông, tiến hành kiểm tra, thống kê 

những thiệt hại hoa màu của người dân, trên cơ sở đó giao 

UBND các xã xem xét, hỗ trợ cho người dân (có thiệt hại về 

hoa màu…). 

2 

Đại biểu có ý kiến: Trên  Quốc lộ 40B, đoạn Trung tâm 

bồi dưỡng chính trị huyện, có dốc cao và cua gấp, để đảm 

bảo an toàn lưu thông cho người dân và học sinh, đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo cắm biển báo hạn chế tốc độ khu 

vực này. 

 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, làm rõ như sau: Trên 

tuyến Quốc lộ 40B, đoạn Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện, có dốc cao và cua gấp, để đảm bảo an toàn lưu thông 

cho người dân và học sinh. Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, 

UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm 

kiểm tra, trên cơ sở đó UBND huyện sẽ có văn bản gửi Sở 
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Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đề nghị cắm biển báo hạn 

chế tốc độ khu vực này phục vụ nhu cầu lưu thông cho người 

dân và học sinh an toàn. 

 

3 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu 

tư hệ thống điện chiếu sáng từ UBND xã Đăk Hà đến 

trường tiểu học xã Đăk Hà.  

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ 

đạo: cơ quan chuyên môn (Phòng Tài chính – Kế hoạch) rà 

soát, ưu tiên cân đối bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách 

huyện và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. 

 

4 

Đại biểu có ý kiến: Nhà ăn, bếp ăn, phòng học và chưa 

có sân bê tông trường học xã Văn xuôi chưa được đầu tư. 

Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư trong thời gian 

tới. 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ 

đạo: Cơ quan chuyên môn (Phòng Tài chính – Kế hoạch) 

phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, 

đánh giá hiện trạng và phân bổ từ nguồn sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo năm 2025. 

5 

Đại biểu có ý kiến: Phân công trình bày báo cáo giải 

trình các ý kiến của các ban hội đồng giao cho đồng chí 

trưởng phòng Tài chính kế hoạch là chưa đúng. Đề nghị 

UBND huyện rút kinh nghiệm và thực hiện báo cáo theo 

đúng quy định. 

Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của đại biểu, và rút kinh 

nghiệm trong các phiên họp sau, và sẽ phân công lãnh đạo 

UBND huyện trình bày, đảm bảo theo quy định 

6 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo tiếp 

tục cuộc vận động thay đổi nếp  nghĩ cách làm, vận động 

và hướng dẫn nhân dân gieo trồng, ươm giống cây cà 

phê, cây ăn trái,… đúng kỹ thuật, mùa vụ đảm bảo hiệu 

quả. 

Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của đại biểu, trong thời 

gian tới tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện, UBND các xã đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc 

vận động thay đổi nếp  nghĩ cách làm, vận động và hướng 



12 
 

STT Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN 

dẫn nhân dân gieo trồng, ươm giống cây cà phê, cây ăn 

trái,… đúng kỹ thuật, mùa vụ đảm bảo hiệu quả. 

7 

Đại biểu có ý kiến: Ý kiến Cử tri thôn Đăk Dơn: Công 

ty Sâm Ngọc Linh không liên kết với dân nữa (không 

phải như thế xã đã làm việc với Công ty rồi). Do Đ/c A 

Chung chốt trưởng không thông báo với người dân rõ, xã 

sẽ làm việc với Đ/c A Chung sẽ báo sau cụ thể công việc. 

Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Măng Ri, trao đổi, làm 

việc với Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum, và qua 

nắm thông tin, hiện nay Công ty đang làm văn bản để trả lời 

cụ thể. Sau khi có văn bản của Công ty, UBND xã sẽ thông 

tin đến các hộ dân để biết. 

8 

Đại biểu có ý kiến (Ý Kiến chung xã Măng Ri): UBND 

huyện giao diện tích trồng rừng năm 2025 cao quá 16 ha. 

Nội dung này báo cáo xã hết diện tích đất trồng tập trung 

rồi.  

 Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải 

trình như sau: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn phối hợp với UBND xã Măng Ri rà soát lại diện 

tích đất trống chưa có rừng thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp 

để giao lại chỉ tiêu trồng rừng cho phù hợp với thực tế của xã 

Măng Ri 

9 

Đại biểu có ý kiến: Trên địa bàn các xã Văn Xuôi việc 

trộm cấp sâm Ngọc Linh, ngày càng gia tăng đề nghị Ủy 

ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng có biện 

pháp phòng, chống, bắt các đối tượng trộm cắp. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến, làm rõ như sau: 

- Từ trước đến nay Công an huyện Tu Mơ Rông chỉ tiếp 

nhận 01 tin báo trộm cắp tài sản sâm Ngọc Linh trên địa bàn 

xã Văn Xuôi. Cụ thể: vụ trộm cắp tài sản là sâm Ngọc Linh 

xảy ra vào ngày 19/10/2022 tại xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum. Trong quá trình điều tra, gặp một số 

khó khăn, vướng mắc như: 

 + Thời gian cụ thể xảy ra vụ việc không xác định được 

chính xác (các vụ việc đều sau khoảng từ 5-7 ngày từ lần 

cuối cùng có mặt tại vườn SNL mới được phát hiện), dẫn đến 

xác định đối tượng gây án và thu hồi vật chứng 



13 
 

STT Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN 

+ Số lượng đối tượng biết được vị trí, đường đi của khu vực 

trồng SNL nhiều (có thể là cả 1 thôn, làng hoặc người dân ở 

khu vực lân cận).  

+ Bản thân các hộ dân còn chưa trình bày đầy đủ (chưa hợp 

tác toàn diện với lực lượng Công an) về các nội dung số 

lượng, thành phần SNL được trồng; các đối tượng, con 

người có khả năng biết được đường đi, vị trí của vườn SNL. 

+ Ý thức cảnh giác, tự bảo vệ, quản lý tài sản của các hộ dân 

còn thấp; không bố trí người canh giữ, bảo vệ tài sản... 

+ Qua công tác khám nghiệm hiện trường không thu thập 

được các dấu vết có liên quan do nền đất mềm, ẩm ướt, thực 

bì cao, lá cây dày; các đối tượng quen thuộc địa hình nên 

không để lại các dấu vết như dấu chân, dấu vân tay... 

+ Tài sản (SNL) bị mất không có đặc điểm cụ thể, đặc điểm 

riêng nên không có cơ sở để xác định điểm khác biệt so với 

các củ SNL đang buôn bán, vận chuyển trên thị trường. 

+ Ngoài ra, khó khăn trong công tác giám định, định giá tài 

sản: Do không thu được vật chứng, các dấu vết sinh học còn 

sót lại (củ, cành, lá khô),... vì vậy không có căn cứ để cơ 

quan giám định kết luận tài sản bị mất trộm là Sâm ngọc 

linh. 

- Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an 

huyện tập trung triển khai các giải pháp như sau: 

+ Tiếp tục tiến hành sàng lọc, gọi hỏi, đấu tranh với các đối 

tượng có khả năng, điều kiện thực hiện hành vi phạm tôi mà 

có các biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế. 

+ Tiếp tục nắm tình, làm việc với các đối tượng mua bán 
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dược liệu trên địa bàn, trên mạng để xác định hướng tiêu thụ 

của tài sản. 

+ Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, để phát hiện các 

phương tiện có biểu hiện, dấu hiệu vận chuyển SNL không 

rõ nguồn gốc khỏi địa bàn. 

+ Phối hợp với các đơn vị lân cận, Công an tỉnh để ap dụng 

các biện pháp nghiệp vụ vụ để tăng cường hiệu quả công tác 

xác minh, làm rõ vụ việc. 

+  Đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia tố giác 

tội phạm, trình báo các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bất 

minh về tài sản, thời gian; các hộ gia đình có dấu hiệu trồng 

mới SNL trong độ tuổi bị mất trộm mà không rõ nguồn gốc. 

- Chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân hợp tác với lực 

lượng Công an tổ chức kê khai số lượng, vị trí trồng SNL 

qua đó lập các tổ, nhóm tự bảo vệ đồng thời gắn trách nhiệm 

với cụ thể từng cá nhân trong công tác bảo vệ tài sản. Tránh 

trường hợp không xác định được trách nhiệm của các cá 

nhân, hộ gia đình trong việc phân công bảo vệ vườn SNL, 

khu vực trồng SNL liên kết của nhiều cá nhân, hộ gia đình 

khi xảy ra vấn đề mất trộm SNL. 
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